
 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

จุดเด่น 
1. วิทยาลัยนวัตกรรมมีการด าเนินการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น เสนอหน่วยงานภายนอก 

ตามท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมอบหมาย เช่น การเสนอหลักสูตรเข้าร่วม
“โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” 

2. จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็นด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเท่ียว ด้านการเกษตรและอาหารด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจ านวน 4,583,960 บาท สูงท่ีสุดในระดับคณะหน่วยงาน 

3. มีการน าระบบเกณฑคุณภาพการศึกษา EdPEx มาใช้ 
4. การประเมินคณะและคณบดีอยู่ในล าดับท่ี 2 ของหน่วยงานท้ังหมดมีคะแนนอยู่ท่ี 3.90 

และผลการประเมินคณบดีอยู่ท่ี 4.20 

ข้อค าถาม  
1. ค าถาม เกณฑ์การประเมิน 4 ปีท่ีแล้ว มีผลการประเมิน พอใช้ในรอบ 2 การประเมินจะ

ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง เกณฑ์ตัวนี้ยังมีอยู่มั้ย 
ค าตอบ ยังคงเดิมยังใช้เกณฑ์เดิมก่อน ท่ี 2 ครั้งพอใช้ จะได้รับการต่อสัญญา และถ้า 2 
ครั้งยังพอใช้ จะใช้ผลการประเมิน 4 ครั้ง ดังนั้นจึงอยากพยายามสร้างงาน ครองงาน และ
ช่วยกัน หวังว่าคงจะไม่มีใคร 4 รอบการประเมินยังอยู่ท่ีพอใช ้

2. ค าถาม การเขียนวิจัยอยากให้มีพี่เลี้ยงให้เขียนได้ทุนวิจัย 
ค าตอบ จะรับไปด าเนินการให้ 

3. ค าถาม ขอให้มีโครงการการเขียนต าราเป็นเล่มๆ ส าหรับอาจารยืท่ีจะด าเนินงานวิชาการ 
ค าตอบ รับไว้ด าเนินการจัดโครงการ  

4. ค าถาม การขอสนับสนุนอุปกรณ์ท างาน 
ค าตอบ สมองส าคัญท่ีสุด คอมพิวเตอร์ตั้งไว้เยอะ โน้ตบุ๊คของส่วนตัวคิดว่าทุกท่านต้องมี
อยู่แล้ว ซอฟแวร์ ห้องสมุดก็มี คณะเยอะแยะมากมาย 

ความคาดหวัง  
- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
- ไม่มี 

 



 
คณะวิทยาการจัดการ 

จุดเด่นของคณะ 
1. มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 
2. มีสถานท่ีและเคร่ืองมือท่ีทันสมัยส าหรับการจัดการเรียนการสอน รวมถึงส าหรับให้

บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการเพื่อจัดหารายได้ อาทิเช่น 
- ห้องส าหรับทดสอบสมรรถนะด้านการจัดการคลังสินค้าคงคลัง สาขาวิชาการจัดการ        
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 - ห้องปฏิบัติการสาขาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย 
 - ห้องปฏิบัติการส าหรับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ค าถาม 
1. มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางการขอเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ของสายสนับสนุนอย่างไร 

ตอบ มหาวิทยาลัยมีการท ากรอบอัตราก าลังทุก 5 ปี โดยมีการร่างไว้แล้วและก าลังด าเนินการ 
2. มีความเป็นไปได้ไหมในการบริหารจัดการพื้นท่ีถนนหน้าคณะวิทยาการจัดการท่ีใช้ร่วมกับ

โรงเรียนสาธิตฯ  
ตอบ ทางคณะมีการติดป้ายท่ีจอดรถส าหรับอาจารย์ บุคลากร โดยจะมีการจัดระเบียบท่ีมากขึ้น  

3. มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางอย่างไรในการส่งเสริมให้อาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบการ เพื่อ
เป็นการเพิ่มศักยภาพ และเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและด้านปฏิบัติงานให้กับอาจารย์ 
และมีผลต่อการลงชื่อปฏิบัติงานอย่างไร 
ตอบ การส่งเสริมให้อาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบการ เป็นการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์โดยจะปรับหลักเกณฑ์การประเมินรอบ 2 โดยจะมีกฎเกณฑ์เง่ือนไข และหากมีระบบ
เรียบร้อยแล้วจะมีค าส่ังในการลงชื่อปฏิบัติงาน 

4. นโยบาย no gift น่าจะส่งผมต่อการท าตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ให้ชุมชนท่ีเราลงไปช่วยเหลือ 
เพราะผลิตภัณฑ์ส่วนมากมักเป็นสิ่งท่ีน ามาเป็นของฝาก และของขวัญ 

5. ท่านอธิการจะยกเลิก okr ทุกข้อใช่ไหม 
6. อยากทราบนโยบายด้านสวัสดิการในด้านการเพ่ิมทุนส ารองเลี้ยงชีพ และจะเพิ่มทุนยืดหยุ่น

หรือไม่ 
7. แนวทางพัฒนาการสื่อสารความสุขและนวัตกรรมสังคมในองค์กรสู่ภายนอกท่ีดี น่าเป็นอย่างไร 



ค าถาม (ต่อ) 
8. Tor โครงการวิจัยจ้างท่ีปรึกษาของหน่วยงานว่าจ้างก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องเป็นส านักงาน

บริการวิชาการ แต่ของมหาวิทยาลัยฯไม่ได้ให้ส านักบริการวิชาการรับงานรับจ้างเป็นท่ีปรึกษา
เข้าส านักบริการวิชาการ ตรงนี้มหาลัยฯจะมีแนวทางปรับให้บริการวิชาการรับงานเหมือนมหา
ลัยอ่ืนหรือไม่  ขอให้เป็นข้อมูลเพื่อจะได้เป็นช่องทางรองรับงานเข้ามหาลัย 

9. แนวทางพัฒนาการสื่อสารความสุขและนวัตกรรมสังคมในองค์กรสู่ภายนอกท่ีดีเป็นอย่างไร 
 

ความคาดหวัง 
1. ระบบงานท่ีชัดเจน และ time line ท่ีชดัเจน 
2. มีการเพ่ิมพืน้ท่ีจอดรถมีหลังคาด้านข้างตึก SCC 
3. องค์กรแห่งความสุข บรรยากาศการท างานท่ีมีความสุข 
4. คณะผู้บริหารท่ีมีความโปร่งใสในนโยบาย  

 

ความคิดเหน็ 
1. มหาวิทยาลัยฯ ควรมุ่งเน้น business ด้วยค่ะ เพราะ ศาสตร์ บางศาสตร์ นักศึกษาท่ีมาเรียน

ต้องการเป็นผู้ประกอบการการท าธุรกิจ 
2. การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่โดดเด่น ควรเป็นเชิงรุก และมีการติดตาม เช็คผล

ว่า ส่ิงท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ นั้น ผลตอบรับเป็นอย่างไร  
3. กิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยฯ ท าเพี่อให้จบๆ ไป ยังไม่เห็น impact คนภายนอกยังไม่รู้ว่า

มหาวิทยาลัยฯ มีงานอะไร อย่างไรบ้าง เช่น งาน open house งานกีฬา มหาวิทยาลัยจัดงบ
มามาก แต่ใหเ้ดินจากสนามเปตอง ไป สนามกีฬา ควรเดินจาก นอกมหาวิทยาลัยมาเพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้ภายนอกรู้  

4. ควรตีเส้นจราจรให้ชัดเจน  ป้องกันอุบัติเหตุที่โอกาส เกิดขึ้นมาก 



              คณะสาธารณสขุศาสตร ์
              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จุดเด่น 
ด้านหลักสูตรและการผลิตบัณฑิต 

1. ผลงานวิศวกรสังคม “โครงการผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ”ประกวดในกิจกรรม pitching 
โมเดลนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน 

• ผ่านรอบคัดเลือกและได้รับเงินสนับสนุน จ านวน 5,000 บาท 
• ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 15 ทีมสุดท้ายและได้รับเงินสนับสนุน 50,000 บาท 

2. ผลงาน Startup ผลิตภัณฑ์ ไข่ขาวสติ๊กผ่านเข้ารอบได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 20,000 บาท 
3. รางวัล "ระดับเหรียญทอง" ประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ      

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

1. งานวิจัยทุกหลักสูตรในคณะ ให้นักศึกษาได้พัฒนาวข้อวิจัยที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที ่
2. อาจารย์และบุคลากร ร่วมกับท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรมตามโจทย์เชิงพ้ืนที่/ความต้องการของแหล่งทุน 
3. บรรจุการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ ในวัตถุประสงค์ของการฝึกสหกิจศึกษาในระดับปริญญาตรี  

ด้านการบริการวิชาการ 
1. การด าเนินงานหลักสูตรระยะสั้น 

- หลักสูตรผู้ด าเนินการการดูแลผู้สูงอายุ 130 ชั่วโมง เกิดรายรับ จ านวน 1,957,000 บาท 
- หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง เกิดรายรับ จ านวน 300,000 บาท 
- หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชั่วโมง 
- หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุข้ันต้น 30 ชั่วโมง จังหวัดสระแก้ว  

2. นวัตกรรมการบริการ 2 งาน เพ่ือจัดหารายได้และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ได้แก่ 
วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม และคลินิกแพทย์แผนไทย 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. การพัฒนาบุคลากร ทั้งในด้านการฝึกอบรม การศึกษาต่อ และและการเข้าสู่ต าแหน่ง 
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
3. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

 

ข้อค าถาม  
- ไม่มี 

ความคาดหวัง  
- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
- ไม่มี 

 



 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

จุดเด่น 
ด้านวิชาการ 

1. นักศึกษามีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าสู่ TCI2 
3. พัฒนาหลักสูตร คบ. 4 ปี 
4. งานประชุมวิชาการ จัดงานต่อเนื่องเข้าสู่ปีท่ี 5 

ด้านวิจัยและงานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 
1. ส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย 
2. เน้นการสร้างนักวิจัยเชิงพื้นท่ี 
3. การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 

ด้านงานสร้างสรรค ์
1. จัดเวทีน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ ต่อเนื่องเข้าสู่ปีท่ี 5 
2. ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. การจัดหารายได้จากบริการวิชาการ 
2. การปรับปรุงภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อมของคณะให้ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้และมี

พื้นท่ีเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 

ข้อค าถาม  
1. อยากให้อธิบายเกณฑ์การประเมินภาระงานให้ชัดเจน  
2. หลักสูตรท่ีนักศึกษา ไม่ถึง 15 คน จะปิดหลักสูตรหรือไม่ 
3. ปีนี้ท างาน U2T จะเป็นคะแนน OKR หรือไม่ 
4. ต าแหน่งทางวิชาการ 5 ด้านมีอะไรบ้าง ขอรายละเอียดที่ชัดเจน 
5. ท าไมผลของการจดสิทธิบัตร ใช้เวลานานมาก 
6. การจัดประชุมวิชาชีพ สามารถน ามานับเป็นการประชุมวิชาการได้หรือไม่ 
7. การท างานในงบประมาณ Reinventing สามารถน ามานับเป็นคะแนน OKR ได้หรือไม่ 

 
 



 

ความคาดหวัง  
1. อยากให้มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนด้านงบประมาณในการ ผลิตผลงานสร้างสรรค์เหมือน

ผลงานวิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุน 
2. อยากให้ดูท่ีภาระของอาจารย์ต้องรับผิดชอบจริงๆ มากกว่าจากการท่ีประเมินตามกรอบท่ี

ก าหนดเพราะอาจารย์มีภาระงานบางอย่างมากกว่าท่ีก าหนดตามกรอบ 
3. อยากให้มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้มีการแยกขยะ อย่างจริงจัง และ มหาวิทยาลัยฯ เป็น 

Center ให้กับคณะไปปฏิบัติรวมไปถึงเร่ืองการประหยัดพลังงาน 
 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
- ไม่มี 

 



 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าถาม 
1. ภาวะของการซึมเศร้า/ความเสี่ยง  

ตอบ มีขั้นตอนกระบวนการ มีการอบรมและให้ค าปรึกษา พิจารณาจากความเส่ียง – สูง - 
กลาง - ต่ า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับนักศึกษา ต้องยินยอมในการรักษาด้วย หากเจอนักศึกษาท่ีมีความ
เส่ียง แจ้งข้อมูลนักศึกษาทางเว็บไซต์ได้หาวิทยาลัยมีการท ากรอบอัตราก าลังทุก 5 ปี โดยมี
การร่างไว้แล้วและก าลังด าเนินการ 

2. เงินสโมสร 30 บาท ด าเนินการอย่างไร  
ตอบ ทางคณะมีการติดป้ายท่ีจอดรถส าหรับอาจารย์ บุคลากร โดยจะมีการจัดระเบียบท่ีมากขึ้น  

3. สอบถามเกี่ยวกับ สวัสดิการประกันกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ 
4. ภาระงานสอน คิดเป็นวิชาตามเทอม แบบไม่ต้องหัก 0.5 ภาระ ไว้เมื่อไม่ส่ง มคอ 5 ตามรอบ

ประเมิน ได้หรือไม่ เนื่องจาก รอบการประเมินไม่ตรงตามรอบการส่งเกรดและ มคอ 5 ของ
เทอมการศึกษา  
 

ความคาดหวัง 
1. ธรรมาภิบาลและความยุติธรรม จากผู้บริหารระดับสูงระบบงานท่ีชัดเจน และ time line ท่ี

ชัดเจน 
2. ท าให้การค านวนภาระงานสอนง่ายขึ้น 

 

ความคิดเหน็ 
1. ควรมีการด าเนินการลงโทษผู้บริหารคณะท่ีมี พฤติกรรม 2 มาตรฐานให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็น

ตัวอย่างต่อไป 
2. อยากให้ปรับวงเงิน opd และ ค่าห้อง เพ่ิมขึ้น เนื่องจากปัจุบันค่ายา และค่าห้องเพิ่มขึ้น สูง

มาก 
 



 

คณะครุศาสตร ์

จุดเด่น 
1. ใช้หลัก 4T ในการบริหารจัดการบุคลากรในคณะ โดยมีจุดเน้นคือได้ใจคน ได้ผลงาน 
2. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนเครือข่าย 
3. การมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละชั้นปี 
4. อันดับหนึ่งเด็กท่ีสอบทางภาษาในระดับ B1 B2 จ านวน 30 คน ของคณะมหาวิทยาลัย 

 

 ข้อค าถาม  
1. ค าถาม ความท้าทายเกี่ยวกับการท างานร่วมกับอาจารย์และบุคลากรที่มีช่องว่างระหว่างวัยค่อนข้าง

สูง ในความคิดเห็นของท่าน ท่านมีวิธีการจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร 
ค าตอบ คนรุ่นใหญ่ต้องปรับตัวให้ทันสมัย คนรุ่นก็ต้องปรับตัวเรียนรู้บริบทให้เข้ากับคนรุ่นเก่าเพ่ือให้
สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยเริ่มจากการปรับที่ตัวเราก่อน 

2. ค าถาม ยกเลิกระบบ EdPEx ได้ไหม เพราะมองว่ามันเป็นภาระของการท างาน 
ค าตอบ ไม่ได้ เพราะมันเป็นส่วนเสริมหรือเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาองค์กรประสบความส าเร็จตามสิ่งที่
ตั้งเป้าหมายไว้ บอกกับสังคมไว้ และยังช่วยพัฒนาตัวเราด้วยให้มีระเบียบแบบแผนในการท างาน 

3. ค าถามความท้าทายเกี่ยวกับการท างานร่วมกับอาจารย์และบุคลากรที่มีช่องว่างระหว่างวัยค่อนข้างสูง 
ในความคิดเห็นของท่านคืออะไร และท่านมีแนวทางในการจัดการกับความท้าทายนี้อย่างไร 

4. ค าถามตามประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มีพระบรมราชูทูธจังหวัดปทุมธานีเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนผลงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ฉบับ
ที่2) พ.ศ.2564   ข้อ 8.2 ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล "นอกเหนือ" จากฐานข้อมูลระดับนานาชาติประกาศกพอปี 
2562 ใช่วารสารที่อยู่ในกลุ่มของ Beall’s list predatory publishers หรือไม ่

5. ค าถามอยากทราบว่าทางคณะผู้บริหารมีแนวทางด าเนินการเรื่องการก่อสร้างหอประชุมที่ค้างอยู่
อย่างไร 
 

ความคาดหวัง  
1. การก าหนดเป้าหมายจ านวนโรงเรียนในการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ใครเป็นคนก าหนด ใช้เกณฑ์

อะไรในการก าหนด เพราะจากด าเนินงานที่ผ่านมางบประมาณถูกกระจายไปทุกๆโรงเรียนเท่าๆกัน 
และเป็นไปได้ยากที่จะท าให้ทั้ง 40 โรงเรียนมีคุณภาพ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 

2. พิจารณาการยกเลิกระบบ EdPex และการจัดท าโครงการของอาจารย์ที่กระทบต่อเวลาการเรียนการ
สอน 

3. อยากให้เขียนประกาศให้ชัดเจนเรื่องการเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์วารสาร 



4. อยากให้มีการติดตามประเมินการท างานอย่างจริงจังและน าผลการติดตามนั้นมาขยายผลต่อ  อาทิ 
การสอน การนิเทศ และการดูแลนักศึกษา เนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากนักศึกษาหลายครั้งในประเด็น
เหล่านี้ 

5. หวังว่าในอนาคนจะมีการเพ่ิมอาคารส าหรับจัดการเรียนการสอนให้กับคณะครุศาสตร์ เนื่องจาก
นักศึกษาในคณะมีจ านวนมากกว่าคณะอื่นๆ ซึ่งในตอนนี้ครุศาสตร์มีเพียง2 อาคารขนาดเล็กเท่านั้น 
 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
1. อยากให้พิจารณาการท างานโดยอาศัยหลักการ "สนับสนุน อาจารย์ในการท างาน การ

สอน" มากกว่าสั่งการและเพิ่มภาระของอาจารย์ผู้สอนโดยไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นักศึกษาในคณะและหลักสูตร 

2. อยากให้กองนโยบายและแผนปรับรูปแบบการท างานให้รอบครอบกว่านี้ ลดการท างานท่ี
มันซ้ าซ้อน ตรวจสอบและเช็คข้อมูล ก่อนท่ีจะตามงานจากหน่วยงาน 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                   

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

จุดเด่นของโรงเรียนสาธิตฯ 
1. เป็นต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : GPAS 5 Steps 
2. การกระชับหลักสูตรและบูรณาการโดยจัดท าแผนการสอนแบบโมดูล 
3. การจัด Mini – Course บูรณาการในกลุ่มสาระฯ และ ข้ามกลุ่มสาระฯ 
4. กิจกรรมเสริมตามแผนการเรียน 
5. การเรียนตามความสนใจกับโค้ช : ครู  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ประกอบการ 
6. นักเรียนเรียนรู้ต่อยอดการเรียนตามเป้าหมาย มีความโดดเด่นด้านทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 

ค าถาม 
1. การสอนน้อยกว่าย่ีสิบคาบได้ไหม และอยากให้มีการขอไปดูงานการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย  
ตอบ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละท่ีท่ีเหมาะสม การแก้ปัญหางานสอนเยอะ ให้ลองปรึกษา
คณะ ขอก าลังเสริมภาระงานโดยการบูรณาการฟังเสียงสะท้อนและร่วมกันหารือ 

2. มีคุณครูเก่าหมดสัญญาเดือนพฤษภาคมมีนโยบาย ต่อสัญญาอย่างไร 
ตอบ ก าลังปรับให้เหลือสองเฟส การเข้าต่อสัญญาของทุกคนน่าจะไม่มีปัญหาขอให้ทุกคน
รับผิดชอบต่องานตัวเอง มั่นใจผู้บริหารมีพฤติการณ์ มีความยุติธรรมเพียงพอ 

3. อยากให้ท่านผู้บริหาร เข้ามาเยี่ยมชมนักเรียนในการเรียนการสอนจริงโดยไม่มีการนัดหมาย 
และค่าเทอมของนักเรียนอยากให้เกิดความคุ้มค่า ท้ังด้านความพร้อมสภาพแวดล้อม 
คอมพิวเตอร ์หลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนีอ้ยากให้อาจารย์แต่ละคณะ
เข้าไปให้ความรู้ข้อมูลหลักสูตรกับนักเรียน 
ตอบ รองอธิการบดีภิศักดิ์ กัลยาณมิตรก าลังส ารวจอาคารท่ีทรุดโทรมและจะด าเนินการ
รวบรวมให้ฝ่ายอาคาร ซ่อมแซมโดยใช้งบคงคลัง  
 



4. เร่ืองรายได้ เงินสอนพิเศษ และ การเขียนแบบแผนการสอนของกรุงเทพฯ รายได้ยังมีอยู่ไหม 
ตอบ หากสอนพิเศษก็ต้องมีรายได้แต่ต้องคุยกัน ส่วนเรื่องแผนการเรียน การสอนท่ีเขียนให้
กรุงเทพฯ ถือว่ามีรายได้แต่อาจารย์จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร้จ 
 

เรื่องที่ต้องการให้แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
1. เร่ืองของการจัดสรรงบและการบริหารทรัพยากรในโรงเรียนท่ียังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของนักเรียนและครูผู้สอน อาทิเช่น เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม
อาคารเรียนห้องเรียน ห้องพักครู โรงอาหาร และทางเลือกความหลากหลายของอาหาร
ส าหรับนักเรียน 

2. อาคารเรียน พ้ืนอาคารท่ีเป็นไม้ผุพัง ฝ่าหลังคาน้ าท่วมทุกฝนตก 
3. สื่อ เอกสารการสอน  
4. ความสามัคคีในองค์กร และอัตราเงินเดือน 
5. การลา 1 วัน กับความจ าเป็นต้องยื่นใบรับรองแพทย์ 
6. ความมีวินัยของนักเรียน เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน เน้นคุณภาพ 
7. เน้นวิชาการน้อยไป อยากให้จัดระบบให้มีการเรียนการสอนท่ีแน่นในวิชาการกว่านี้ 
8. ให้คัดนักเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางด้านสมองและอารมณ์ในการเข้าศึกษาต่อใน รร.สาธิตฯ

เด็กส่วนมากที่เข้ามาหากมีปัญหาภาวะทางอารมณ์สูงจะท าให้มีปัญหาเร่ืองการใช้ชีวิตใน
โรงเรียนและการเข้ากับเพื่อนๆได้ยากจึงเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกในชั้นเรียนเป็นกลุ่มๆ 

9. ควรมีการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศในด้านต่างๆตั้งแตแ่รกเข้า 
10. อาคารเรียน และบริเวณโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีจ ากัด ไม่สอดคล้องต่อจ านวนนักเรียนในปัจจุบัน 
11. ต้องการให้โรงเรียนติดตั้ง Wi-Fi ตามอาคารเรียน เนื่องจากในยุคสมัยปัจจุบัน การสืบค้นทาง

อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก 
     

ความคิดเหน็ 
1. อยากให้พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิตให้มีความเป็นมาตรฐาน สมกับค าว่าโรงเรียนสาธิตฯ มี

ระเบียบแบบแผนและการบริหารท่ีดี มีความเสมอภาค 
2. ในฐานะครูพี่เลี้ยงอยากให้มีการคัดเลือกนักศึกษาฝึกสอนเพื่อมาฝึกประสบการณ์ เน้นความ

กระตือรือร้น ความพร้อมในการสอน การใช้ส่ือเทคโนโลย ี



3. อยากให้การท างานของฝ่ายบริหารท างานให้เป็นระบบมากกว่านี้หรืออาจเป็นการท าระบบ
ใหม่ท้ังหมดได้ยิ่งดี 

4. มีวิทยฐานะส าหรับครู และมีต ารวจช่วยจราจรโรงเรียนตอนเช้า 
5. ครูทุกคนอยากได้สวัสดิการเหมือนกับพนักงานมหาวิทยาลัยเช่น สวัสดิการเบิกค่าเล่าเรียนลูก

ค่ารักษา 
6. เพิ่มสวัสดิการสายสนับสนุน / และปรับระยะเวลาการต่อสัญญาจากท่ีปีต่อปีให้นานขึ้น 
7. อยากให้โรงเรียนมีอาคารเรียน  สนาม ลานอเนกประสงค์เพิ่ม ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
8. การบริหารบุคลากรท่ีเท่าเทียม และสามัคคีช่วยกันพัฒนาองค์กรต่อไป 
9. อยากให้มีห้องลูกเสือ ไว้เก็บอุปกรณ์ในการเรียนลูกเสือ การท าค่ายต่างๆ ตอนนี้ห้องเก็บของ

ไม่มีเลย 
10. อยากให้คณะครูมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้แทนเข้ามาท าหน้าท่ีในการบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะ

ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต อยากให้มาจากการเลือกตั้งจากคณะครูจะสามารถ
เป็นไปได้หรือไม่ 

11. อยากให้มีห้องปฏิบัติงานทางสังคมศึกษาหรือห้องจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอน
ในแนวทางปฏิบัติตามขึ้น ท่ีไม่ได้จ ากัดแค่ไหนห้องเรียนเพียงอย่างเดียว 

12. ขอโอกาสคุณครูได้เข้าไปสอนนักศึกษาหรือดูการเรียนการสอนของนักศึกษาในวิชาเอกต่างๆ 
ในมหาวิทยาลัยค่ะ    

13. ตารางสอนประมาณทุก 2 เดือนเปลี่ยนทีและเปลี่ยนวิชาสอนและคุณครูผู้สอน ซึ่งท าให้ท า งง 
ท้ังนักเรียนและคุณครู     

14. ทางผู้บริหารของโรงเรียนบางคนมีการแจ้งประชุมท่ีกระชั้นชิดมากเกินไป เช่น เรียกให้ประชุม
ในอีก 15 นาที หรือ 30 นาที ก่อนท่ีจะมีประชุม หรือเรียกประชุมขณะท่ีมีการสอนนักเรียน 
ควรท่ีจะให้มีการประชุมหลังไม่มีสอน เพราะควรค านึงถึงนักเรียนเป็นส าคัญ 

15. หากครูผู้สอนไม่ว่าง ติดประชุม หรือลากิจ ควรให้แลกคาบสอนแทนการสอนแทน เพราะการ
สอนแทนนั้นครูผู้สอนท่ีมาสอนแทนไม่ได้สอนแทนหรือไม่รู้ว่าจะสอนอย่างไร เนื่องจาก
บางครั้งไม่ใช่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระนั้น ๆ (ครูผู้สอนในกลุ่มสาระนั้น ๆ ไม่มีใครว่างสอนแทน) 
ยกเว้นลาป่วยแบบฉุกเฉิน (ท าการสอนแทน) 

16. ควรให้นักเรียนทุกคนได้เรียนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยควรใช้ Microsoft offices ให้เป็น เพราะ
ในรายวิชา IS หรือการท ารายงานต่าง ๆ นักเรียนใช้ไม่ถูก ย่อหน้าไม่เป็น จัดหน้ากระดาษไม่
ถูก เนื่องจากโปรแกรมในข้างต้น เป็นโปรแกรมพื้นฐาน 



17. นักเรียนเลิกเรียนไวไป ในบางแผนการเรียน นักเรียนเลิกเรียนตอน 13.30 น. และหน่วย      กิ
ตของนักเรียนน้อยไป มีนักเรียนหลาย ๆ คนบอกว่าตอนสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้
สัมภาษณ์ถามว่าท าไมหน่วยกิตน้อย ท าให้หลาย ๆ ท่ีไม่ได้รับนักเรียน เนื่องจากหน่วยกิตท่ี
นักเรียนเรียนนั้นน้อยเกินไป 

18. นักเรียนอยากให้มีภาคปฏิบัติเพิ่มขึ้น จากการท่ีเรียนภาคทฤษฎีมามากจนบางทีไม่สามารถ
มองภาพออกว่าถ้าเป็นการทดลองเป็นอย่างไร และอุปกรณ์ไม่พร้อม/ไม่เพียงพอส าหรับ
นักเรียน 

19. ควรให้ครูผู้สอนตัดเกรดตามจริง มีกรณีท่ีครูผู้สอนตัดเกรดตามจริง นักเรียนได้เกรดน้อย โดน
เรียกไปคุย ท าไมนักเรียนถึงได้เกรดน้อย ผู้บริหารไม่อยากให้นักเรียนติด 0 ติด ร. หรือได้เกรด
น้อย แต่ศักยภาพของนักเรียนไม่เพียงกับกับเกรดที่นักเรียนควรจะได้  

20. ควรท่ีจะให้มีการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคตามปกติ เพื่อท่ีจะได้วัดและประเมินผล
ผู้เรียนตามสิ่งท่ีได้เรียนรู้มา และให้มีการจัดสอบโดยรวบรวมการสอบไว้ในสัปดาห์เดียวเป็น
สัปดาห์ท่ีสอบ 

21. อยากจะให้จัดชมรมขึ้นมา โดยให้นักเรียนจัดตั้งชมรมขึ้นมาเอง เพื่อให้นักเรียนพัฒนาในสิ่งท่ี
ตนเองสนใจ 

22. อาหารกลางวัน ควรท่ีจะจัดการประมูลใหม่ รวมถึงให้นักเรียนซื้ออาหารกลางวันตามช่วงเวลา
ท่ีก าหนดไว้ เพราะในบางครั้ง เห็นแม่ค้าตักกับข้าวเก็บในช่วงท่ีเด็กม.ปลายยังไม่พักกลางวัน 
ไม่รู้ว่ามีการแจ้งเตือนแม่ค้าหรือไม่ แต่ท าให้นักเรียนม.ปลายบางส่วนไม่มีข้าวรับประทานช่วง
กลางวัน 

23. ไม่ควรท่ีจะไล่นักเรียนกลับบ้านหลัง 16.30 น. ควรให้นักเรียนออกจากห้องเรียน หรือสถานท่ี
อื่น ๆ ภายในโรงเรียน ยกเว้นบริเวณอาคารโดม หากไล่นักเรียนกลับบ้าน แต่ถ้านักเรียนไม่
กลับ นักเรียนจะไปนั่งท่ีอื่น ซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยกับนักเรียนเอง 

24. ลิฟต์เสีย และค้างบ่อยมาก และน้ าก็ไม่ไหลบ่อย คอมพิวเตอร์ท่ีซื้อมาของบริษัท แจ้งปัญหาไป
ก็ไม่มาดูให้ น่าจะไม่มีบริการหลังการขาย 


